

รามเกียรติ์ ตอนที่ ๑

นำเสนอเมื่อ : 10 ก.ค. 2552

รามเกียรติ์ เนื้อเรื่องย่อ ตอนที่ ๑

เป็นการเล่าแนะนำตัวละครสำคัญทุกพงศ์ คือกำเนิดตัวละคร แล้วดำเนินเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น กล่าวถึงเรื่องhiruntykshmanแผ่นดิน จนพระนารายณ์อวตารลงไปปราบ แล้วกล่าวถึงราชวงศ์มนุษย์ อสูรพงศ์ และวานรพงศ์

ราชวงศ์มนุษย์ มีท้าวอโนมาตัน เป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยา อภิเชกกับนางมณีเกสร มีโอรสชื่อท้าวอัชบาล ได้รับมอบราชสมบัติสืบต่อมา และได้อภิเชกกับนางอัปสร มีโอรสชื่อท้าวทศรถ

อสูรพงศ์ มีท้าวสหบดีพรหมสร้างเมืองลงกา แล้วให้ท้าวธาดาพรหม

หรือท้าวจตุพัคตร์ไปครองเมืองลงกา และได้อภิเชกกับนางมลิกา ต่อมา มีโอรสชื่อท้าว ลัสเตียนได้รับมอบราชสมบัติสืบต่อมา ท้าวลัสเตียนมีมเหสี ๕ พระองค์ มีโอรสที่เกิดจากมเหสีแต่ละองค์คือ กุเปรัน เป็นโอรสที่เกิดจากนางศรีสุนันทา ทักษณาสูรเป็นโอรสที่เกิดจากนางจิตรมาลา อัครธาดาเป็นโอรสที่เกิดจากนางสุวรรณมาลัย มารันเป็นโอรสที่เกิดจากนางวรวประไล ส่วนนางรัชฎามเหสีองค์ที่ ๕ กำเนิดโอรสธิดารวม ๗ พระองค์คือ ทศกัณฐ์ กุมภกรรณ พิเภก ขร ทูษณ์ ดรีเคียร และนางสามนักษา ตามลำดับ

ส่วนวานรพงศ์ ได้กล่าวถึงกำเนิดของพาลี ว่าเป็นลูกของพระอินทร์กับนางกาลอัจนากำเนิดของสุครีพ ว่าเป็นลูกของพระอาทิตย์กับนาง กาลอัจนา

หนุมานเป็นลูกของพระพายกับนางสวาหะ นางสวาหะเป็นบุตรของฤๅษีโคดมกับนางกาลอัจนา

ชมพูพาน ซึ่งพระอิศวรชุบด้วยเหงื่อไคลของพระองค์ และกล่าวถึงกำเนิดของนางมณฑิลาที่ฤๅษีทั้ง ๔ คน ได้ชุบมาจากกบ และองคต ซึ่งเป็นลูกของพาลีกับนางมณฑิลา

นอกจากนั้นยังกล่าวถึง เรื่องของหนุมาน (ชาติก่อนของทศกัณฐ์) ว่าเป็นผู้มีหน้าที่ล้างเท้าเทวดา นนทุกเจ็บใจเทวดาทั้งหลายที่ชูปทุมแห่ง แก่ลงตบหัว ลูบหน้า ถอนผมจนโกรน จึงขอพระอิศวรให้มีนิวเพชรซึ่งผู้ใดผู้นั้นตาย ต่อมาเมื่อนนทุกกลางเทวให้ใคร และถูกล้อเลียน นนทุกก็ชี้ด้วยนิวเพชร ทำให้เทวดาตายเป็นอันมาก พระนารายณ์จึงอวตารเป็นนางฟ้าไปปราบนนทุก ลอไห้หนุมานทำตาม (ที่มาของรำแมบต) จนนิวเพชรซึ่งชาติตนเองขาดลบล้าง นางฟ้าจึงกลับเป็นพระนารายณ์โชติรีตัดหัวนนทุกขาด กอนตาย

นนทุกต่อว่าพระนารายณ์ว่าเอาเปรียบตนเพราะมีถึงสี่มือ
แต่ตนมีเพียงสองมือจะสู้พระนารายณ์ได้อย่างไร
พระนารายณ์จึงสาปให้นนทุกไปเกิดใหม่มีสิบหนายี่สิบมือ
แล้วพระองค์จะเป็นมนุษย์สองมือลงไปสังหาร
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเทวดาจับระบำมีรามสูรเมขลาเข้ามาไต่กัน
ขณะที่รามสูรขวางขวานไต่นางเมขลา มีเทวดาชื่ออรชุนเข้ามาขัดขวาง
จึงถูกรามสูรจับขาของอรชุนฟาดกับเหล็กมเขอาพระสุเมรุจนอรชุนตาย
และทำให้เขาพระสุเมรุเอนทรุด
พระอิศวรจึงต้องประกาศหาผู้มาตั้งเขาพระสุเมรุให้ตรง

และในคราวนั้นสุครีพออกอุบายทำให้เขาพระสุเมรุตั้งตรง
พระอิศวรจึงมอบนางดารุาไสผอบแก้วให้สุครีพ โดยฝากพาลีไปให้
พาลีสาบานว่าถาดนไม่ไห้นางแกสุครีพ ขอให้ตองศรของพระนารายณ์
แต่พาลีผิดคำสาบาน เกี้ยวนางดารุาเป็นเมียตนเสียเอง
และเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องทูลพาทรพี กล่าวถึงนนทกาล
ขาของพระอิศวรไปเกี้ยวนางฟ้าชื่อมาลี
จึงถูกพระอิศวรสาปให้เป็นควายป่า เมื่อถูกลูกสังหารจึงจะพ้นคำสาป

เนื้อเรื่องในตอนนี้อย่างกล่าวถึงทศกัณฐ์ได้นางมณฑิลา ทศกัณฐ์รูปแพ้อรชุนและพาลีถึงสองครั้ง
จึงให้ฤๅษีโคบุตรช่วยถอดดวงใจเก็บรักษาไว้ที่กุฎกลางป่า ใครมาฆ่าก็ไม่ตาย เป็นเหตุให้ทศกัณฐ์กำเริบ
อยากได้บุษบกแก้วของกูปเร็นผู้พี่ชาย จึงได้รบกัน กูปเร็นสู้ไม่ไหวหนีไปหาพระอิศวร พระอิศวร
ถอดงาขางขวางไปปักอกทศกัณฐ์ และสาปให้ติดอยู่ตลอดไป ต่อมาเมื่อตายแล้วจึงหลุด
ทศกัณฐ์ได้ไปหาพระวิษณุกรรมให้ช่วยเลื่อยงาส่วนที่ยื่นออกมา แล้วเนรมิตเครื่องประดับที่จมอยู่ในอกนั้น
แล้วได้เล่าเรื่อง รณพิภต ลูกของทศกัณฐ์กับนางมณฑิลาได้บำเพ็ญตบะ
จึงได้ศรสามเล่มจากพระเป็นเจ้าแล้วรบชนะพระอินทร์และได้จักรแก้ว ของพระอินทร์มายังเมืองลงกา

ทศกัณฐ์จึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่า อินทรชิต แปลว่า ผู้รับชนะพระอินทร์